

**สรุปการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับรพ./สสอ.ทุกแห่ง ครั้งที่ ๓๖/ ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

**ผู้บัญชาการเหตุการณ์**

นายแพทย์พีระ

อารีรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**มติที่ประชุม :**

ประเด็น/ ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>๑. สสจ.พระนครศรีอยุธยา กำหนดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับรพ./สสอ.ทุกแห่ง ทุกวัน สำหรับในช่วงวันหยุดราชการกำหนดเริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นการประชุม ณ ที่ตั้งผ่านระบบ ZOOM โดยให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ส่งกิจกรรมและผลการดำเนินงานในพื้นที่ให้ สสจ.ทุกวันผ่านไลน์กลุ่มSAT &amp; Stag จ.อยุธยา รวมทั้งให้รายงานปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม ป้องกันโรค COVID-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ใน สสจ. หากเดินทางสะดวกสามารถมาเข้าร่วมประชุมที่ สสจ. หรือเข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้งได้ ทั้งนี้ ให้รายงานทั้ง COVID-19 PM2.5 และอุบัติเหตุช่วง ๗ วันอันตราย</p>	<p>-รพ./สสอ.ทุกแห่งเข้าร่วมและ รายงานผลการดำเนินงาน                      -ทุกกลุ่มภารกิจ เข้าร่วมประชุม</p>
<p>๒. คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับข้าราชการและประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ ข้าราชการที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สมุทรสาคร และระยอง) ให้กักตัวและปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)</p> <p>๒.๒ ข้าราชการที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม(สมุทรสงคราม, ราชบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, กรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่มีประกาศเพิ่มเติม) ให้แยกตัวและสังเกตอาการที่บ้านหากมีอาการให้ตรวจหาเชื้อ</p> <p>๒.๓ สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดปีใหม่หากเดินทางเข้ามาในพื้นที่ขอให้ อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยดูแลคัดกรอง เฝ้าระวังและให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่</p> <p>๒.๔ การจัดงานปีใหม่ หรืองานอื่นๆ ยังจัดได้ แต่ต้องปฏิบัติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากจัดงานที่มีผู้ร่วมงานเกิน ๓๐๐ คน ต้องทำแผนเสนอหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอพิจารณา</p>	<p>-รพ./สสอ.ทุกแห่ง ดำเนินการ</p>
<p>๓.ตามทฤษฎีการจำหน่ายผู้ป่วย COVID-19 หากไม่มีอาการใดๆ ภายใน ๑๐ วันสามารถกลับบ้านได้ ไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้ง แต่ต้องเตรียมความพร้อมชุมชนให้ดีสำหรับศูนย์พักพื้นที่เตรียมพร้อมไว้ ยังไม่ต้องเปิดใช้งาน</p>	<p>-รพ./สสอ./กลุ่มภารกิจ Operate ดำเนินการ</p>
<p>๔. แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา มาตรวจหาเชื้อและให้กักตัวไว้ที่โรงพยาบาล อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ กำลังอยู่ระหว่างประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำรวจ เพื่อจัดหาพื้นที่เหมาะสมต่อไป</p>	<p>-กลุ่มภารกิจ Operate ดำเนินการ</p>

ประเด็น/ ข้อเสนอ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>๕. หลังจากสิ้นสุดสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ แล้ว เน้นย้ำให้ รพ.บางปะอิน และ รพ.บางบาล ต้องเร่งรัดดำเนินการจัดทำและต้องเปิดห้อง Negative Pressure ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ สำหรับในช่วงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากมีผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง รพ.บางบาล ส่งให้ รพ.เสนา และรพ.บางปะอิน ส่งให้รพ.พระนครศรีอยุธยา ดูแล แต่ต้องส่งบุคลากรมาดูแลผู้ป่วยของตนเองทั้งหมดที่ รพ.เสนา และ รพ.พระนครศรีอยุธยา</p>	<p>-รพ.บางปะอินและรพ.บางบาล ดำเนินการ</p>
<p>๖.การบริหารจัดการ Cohort Ward ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดำเนินการปรับตามสถานการณ์ในแต่ละวัน และทบทวนหลังปฏิบัติการ (AAR) เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>รพ./สสอ.ทุกแห่ง/ทุกกลุ่มภารกิจ รับทราบ</p>
<p>๗.การบริหารจัดการหอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort Ward) ขอให้จัดการเรื่องขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี การทำหนังสือหรือคำสั่งรองรับผู้ที่มาปฏิบัติงาน และจิตวิทยาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร</p>	<p>-กลุ่มภารกิจ Operate ดำเนินการ</p>
<p>๘.ขณะนี้ผู้ป่วยที่ อําเภอลาดบัวหลวง ให้ประสาน โรงพยาบาลเอกชนในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง</p>	<p>-กลุ่มภารกิจ Operate ดำเนินการ</p>

ปิดการประชุม ๑๕.๐๐ น.

นางสาวเสาวนีย์ ประลองกิจ สรุประเด็นจากการประชุม  
นางวลีย์ ไกรพจน์ ตรวจสอบสรุปจากการประชุม